

Số: /BC-UBND

Phong Thổ, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Công văn số 391/UBND-TH ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành năm 2023; Công văn số 1464/STP-XDKT&THPL ngày 07/11/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu V/v đề nghị báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2023 Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ báo cáo kết quả thực hiện như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2023

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Những ưu điểm và kết quả đạt được

1.1. Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Xác định công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật là công tác trọng tâm của huyện, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn, Trong năm UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 06/02/2023 về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Phong Thổ và các văn bản¹ triển khai đến các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện. Chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp xây dựng phương án điều tra khảo sát tình hình THPL về quản lý điều hành giá các mặt hàng dịch vụ thiết yếu và tình hình triển khai thi hành pháp luật về cải cách cách hành chính trên địa bàn huyện Phong Thổ.

17/17 xã, thị trấn đã ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại cấp mình và lựa chọn chủ đề theo dõi theo đúng quy định; quá trình tổ chức

¹Công văn số 319/UBND-TP ngày 07/03/2023 của UBND huyện về theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành năm 2023 trên địa bàn huyện Phong Thổ; Công văn số 478/UBND-TP ngày 30/3/2023 V/v báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022; Công văn số 347/UBND-TP ngày 09/3/2023 V/v tiếp tục nâng cao hiệu quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Phong Thổ; Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 V/v ban hành phương án điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về quản lý điều hành giá các mặt hàng dịch vụ thiết yếu và lĩnh vực cải cách cách hành chính; Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 Về việc phê duyệt mẫu phiếu điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; cải cách hành chính trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 03/4/2023 của UBND huyện về Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Phong Thổ; Quyết định số 448/QĐ-GQXP ngày 21/4/2023 của Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính; Quyết định số 449/QĐ-GQXP ngày 21/4/2023 của Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

thực hiện đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch của cấp mình, triển khai các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

- Việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật. Trong năm Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch kiểm tra, quyết định thành lập đoàn kiểm tra được 02 cuộc kiểm tra.²

+ Cuộc kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại 07 xã, thị trấn, thời gian kiểm tra từ ngày 18/9/2023 đến ngày 29/9/2023.

+ Cuộc kiểm tra việc sử dụng đất sai mục đích, xây dựng và tạo lập tài sản gắn liền với đất trái quy định pháp luật trên địa bàn huyện tại 04 xã, thị trấn, thời gian kiểm tra trong quý IV năm 2023.

- Việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật. trong năm Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản triển khai 01 cuộc điều tra, khảo sát; thời gian từ ngày 25/8/2023 đến ngày 15/10/2023; địa điểm khảo sát 17/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

- Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Qua điều tra, khảo sát của các cá nhân, hộ gia đình và qua báo cáo kết quả theo dõi của các cơ quan, đơn vị đánh giá cơ bản các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ không có trường hợp nào đề nghị xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý từ kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát và thu thập thông tin của các cơ quan, đơn vị.

- Hàng năm Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện tốt chế độ báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định.

1.2. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện giao cho Phòng Tư pháp chủ trì tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện, phân công 01 công chức Phòng Tư pháp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn phân công 01 công chức kiêm nhiệm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

- Kinh phí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Cơ bản đảm bảo, trong năm 2023 UBND huyện đã phân bổ 145.000.000 triệu đồng để thực hiện công tác TDTHPL trên địa bàn huyện “giao cho Phòng Tư pháp thanh quyết toán theo quy định hiện hành”.

² Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Phong Thổ; Kết luận số 01/KL-UBND ngày 23/10/2023 của UBND huyện Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Phong Thổ; Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 v/v thành lập đoàn kiểm tra việc sử dụng đất sai mục đích, xây dựng và tạo lập tài sản gắn liền với đất trái quy định pháp luật trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 539/KH-ĐKT ngày 10/10/2023 kiểm tra việc sử dụng đất sai mục đích, xây dựng và tạo lập tài sản gắn liền với đất trái quy định pháp luật trên địa bàn huyện năm 2023.

- Cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị phục vụ cán bộ, công chức thực hiện công tác chuyên môn nói chung, phục vụ thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói riêng từng bước được đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Toàn bộ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và 17/17 xã, thị trấn có máy vi tính, máy in và các thiết bị văn phòng khác đảm bảo phục vụ công tác chuyên môn. Hệ thống máy vi tính được kết nối internet; tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, được xây dựng, duy trì hoạt động. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức tiếp cận, cập nhật văn bản, quy định mới của cơ quan Nhà nước cấp trên cũng như trao đổi thông tin, nghiệp vụ chuyên môn giữa các cơ quan, đơn vị; giúp cho cán bộ, công chức làm công tác này ngày càng nâng cao năng lực công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Năm 2023 UBND huyện đã phối hợp cùng Sở Tư pháp mở 01 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật cho 106 lãnh đạo, công chức các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo, công chức phụ trách công tác theo dõi thi hành pháp luật các xã, thị trấn tham gia; thường xuyên chỉ đạo Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, phối hợp tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật với nhiều hình thức đa dạng phong phú để giúp cán bộ, công chức người lao động và Nhân dân trên địa bàn hiểu, thực hiện để hạn chế vi phạm pháp luật³.

2. Tồn tại, hạn chế

Đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác này còn kiêm nhiệm nên việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật tại một số đơn vị hiệu quả chưa cao.

Việc nghiên cứu, tra cứu các văn bản pháp luật của một số cán bộ, công chức ở một số cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn còn hạn chế nên việc nắm bắt nội dung cũng như các quy định về theo dõi thi hành Pháp luật trên các lĩnh vực chuyên ngành còn chưa đầy đủ.

II. KẾT QUẢ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2023

1. Việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Trong năm UBND huyện đã ban hành được 17 văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện.

³Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 24/4/2023 của UBND huyện về tập huấn nghiệp vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật; xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2023

Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện nghiêm túc, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Kết quả cụ thể sau:

Ban pháp chế HĐND huyện đã tự kiểm tra văn bản của HĐND huyện ban hành từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/6/2023 được 45 văn bản. Trong đó: Văn bản hành chính là 45 văn bản; trong kỳ tự kiểm tra HĐND huyện không ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Phòng Tư pháp đã phối hợp cùng Văn phòng HĐND và UBND huyện tự kiểm tra văn bản của UBND huyện ban hành từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/6/2023 được 4.007 văn bản, trong đó: Văn bản quy phạm pháp luật: 04 văn bản; Văn bản hành chính: 4.003 văn bản; công chức Tư pháp - Hộ tịch đã tự kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp xã ban hành theo quy định, trong năm 2023 HĐND, UBND các xã, thị trấn đã không ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Chỉ đạo Phòng Tư pháp tổ chức kiểm tra văn bản của HĐND-UBND 17/17 xã, thị trấn ban hành. Tổng số văn bản được tập hợp kiểm tra là 1.885 văn bản Trong đó: văn bản hành chính là 1.885 văn bản. Văn bản của HĐND là 193 văn bản, văn bản của UBND là 1.691 văn bản. Trong kỳ tự kiểm tra HĐND-UBND các xã, thị trấn không ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trong năm Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 03 văn bản quy phạm pháp luật.

Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện rà soát các văn bản pháp luật quy định chi tiết để kịp thời tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, ban hành mới đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy định chi tiết.

2. Việc bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật

Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên chỉ đạo việc duy trì hoạt động đạt hiệu quả của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, ban hành các kế hoạch triển khai, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được đầy đủ, kịp thời, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, ban hành được 53 văn bản triển khai đến các cơ quan, ban ngành đoàn thể và UBND các xã, thị trấn thực hiện.

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, các cơ quan, ban ngành đoàn thể, UBND các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền trực tiếp được 2.121 cuộc cho 146.245 lượt người tham dự.

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đã biên soạn, tổ chức in và cấp phát 93.768 tờ rơi, tờ gấp, tài liệu tuyên truyền cho nhân dân.

Hàng năm UBND huyện, Hội đồng PHPBGDPL huyện ban hành đầy đủ kịp thời các văn bản pháp luật triển khai đến các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Ủy ban nhân dân huyện được kiện toàn với 116 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 376 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.

3. Việc tuân thủ pháp luật

a) Tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền

Việc thi hành pháp luật của các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật cụ thể: Các văn bản mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành và các văn bản pháp luật của cấp trên đều được UBND huyện chủ động, quán triệt, triển khai thực hiện cho cán bộ, công chức nhằm truyền đạt các quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành mình, cấp mình thông qua tổ chức các hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến...

Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm túc chế độ tiếp công dân, bố trí địa điểm và trang thiết bị cần thiết phục vụ tiếp công dân, phân công người trực, tiếp công dân thường xuyên theo đúng quy định; đồng thời ban hành các văn bản, kế hoạch về việc tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Kết quả: Toàn huyện tổng số lượt tiếp công dân là 203 lượt, 203 người = 203 vụ việc (giảm 225 lượt, 261 người = 223 vụ việc so với năm 2022); không có tiếp đoàn đông người; nội dung tiếp công dân chủ yếu là đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, nguồn nước giữa các hộ dân, chế độ chính sách, bảo trợ xã hội, đăng ký khai sinh... Tiếp nhận và giải quyết 73 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân = 70 vụ việc. Trong đó tồn đọng năm 2022 chuyển sang 06 đơn = 06 vụ việc, số đơn phát sinh tiếp nhận mới trong năm 2023 là 67 đơn = 64 vụ việc; đã giải quyết xong 67 đơn = 64 vụ việc; còn lại 06 đơn = 06 vụ việc đang tiếp tục giải quyết; tổ chức triển khai thực hiện 04 cuộc thanh tra theo kế hoạch đối với 12 đơn vị Trong đó đã hoàn thành ban hành 03 kết luận thanh tra; 01 cuộc thanh tra đang tiếp tục thực hiện. Qua thanh tra kiến nghị thu hồ số tiền 560 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 17 cá nhân có khuyết điểm hạn chế.

b) Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân

Trong năm toàn huyện xảy ra 20 vụ tội phạm về trật tự xã hội; đã điều tra là rõ 18/120 vụ; phát hiện và bắt giữ 89 vụ, bắt giữ 117 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy; phát hiện và bắt giữ 24 vụ, 18 đối tượng vi phạm các quy định về quản lý kinh tế, môi trường; xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông làm 03 người chết, 02 người bị thương.

Kết quả xét xử và giải quyết các loại án: trong năm đã thụ lý 128 vụ/ 182 bị cáo đã giải quyết 117 vụ/ 164 bị cáo; còn lại 11 vụ/18 bị cáo đang trong thời gian giải quyết.

Trong năm có 06 cán bộ, công chức vi phạm pháp luật. cụ thể như sau: 02 cán bộ kỷ luật khiển trách; 01 cán bộ kỷ luật cảnh cáo; 01 cán bộ buộc thôi việc; 01 cán bộ cắt chức.

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương đã được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng quan tâm chỉ đạo, cùng với ý thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân được nâng lên nên công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Kết quả cụ thể:

Ủy ban nhân dân huyện đã xử phạt vi phạm hành chính 17 vụ (05 tổ chức, 12 cá nhân) tổng mức tiền phạt là 265.730.000đ.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã xử phạt vi phạm hành chính 18 vụ tổng số tiền xử phạt là 22.000.000đ.

Các cơ quan ngành dọc đã lập biên bản xử lý xử lý vi phạm hành chính 410 trường hợp vi phạm với số tiền phạt là 1.119.000.000đ.

4. Nhận định chung về kết quả theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật

Thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện những hạn chế bất cập trong việc xây dựng, triển khai thi hành pháp luật tại địa phương nói chung đối với từng ngành, lĩnh vực nói riêng góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật. Đồng thời qua quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật giúp kịp thời phát hiện những sai phạm cũng như nắm bắt tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh từ cơ sở để giải quyết kịp thời, tránh sai phạm nhỏ thành lớn, đơn thư vượt cấp kéo dài, góp phần ổn định an ninh chính trị để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

PHẦN THỨ HAI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC VỀ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH GIÁ CÁC MẶT HÀNG, DỊCH VỤ THIẾT YẾU; VỀ LAO ĐỘNG VIỆC LÀM

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật

a) Về hoạt động tham mưu, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan: Lao động TB&XH, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng tham mưu ban hành các văn bản để tổ chức

triển khai thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm năm 2023 trên địa bàn huyện⁴.

b) Về hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các quy định của pháp luật

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã chủ động tham mưu cho UBND thành phố thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong việc đảm bảo an sinh xã hội, trong đó có lao động việc làm, phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, các tổ chức đoàn thể, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các lớp đào tạo nghề, tại các cuộc họp, hội nghị, các buổi sinh hoạt của các đoàn thể, tổ dân phố, bản, trên hệ thống đài truyền thanh, hệ thống loa truyền thanh không dây các xã, thị trấn và nhiều lượt tuyên truyền tư vấn hướng nghiệp trực tiếp cho người lao động, góp phần làm thay đổi tư duy, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trên địa bàn về chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Các hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến: Ban hành văn bản; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; tổ chức hội nghị và lồng ghép vào các cuộc họp thôn, bản, tổ dân phố...

Qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân đối với chính sách lao động việc làm. Người lao động, người sử dụng lao động được tiếp cận chính sách và đăng ký tham gia; người lao động kịp thời nắm được thông tin, chính sách về lao động, việc làm và các thông tin tuyển dụng lao động trong nước, nước ngoài đến Nhân dân. Để những người trong độ tuổi lao động biết và tham gia, tạo việc làm, tăng thu nhập cho bản thân, gia đình góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.

Phòng Tài chính - kế hoạch, Kinh tế - hạ tầng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tuyên truyền, thông tin kịp thời, chính xác về tình hình giá cả thị trường; công khai minh bạch thông tin về giá, nhất là đối với các mặt hàng phục vụ tiêu dùng, hàng hóa thiết yếu, sản xuất nông nghiệp, thuốc và vật tư y tế, vật liệu xây dựng ... để nhân dân kịp thời nắm bắt,

⁴ Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 18/01/2023 về việc tuyên truyền công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động năm 2023 và Công văn số 160/UBND-LĐTĐ ngày 08/02/2023 tăng cường quản lý công tác lao động - việc làm trên địa bàn; Kế hoạch số 372/KH-BCĐ ngày 30/12/2022 của Ban Chỉ đạo 389 huyện Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 03/1/2023 của Ban chỉ đạo 389 huyện về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Kế hoạch số 90/KH-BCĐ ngày 05/9/2023 kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết trung thu năm 2023 trên địa bàn huyện Phong Thổ; Quyết định số 37/QĐ-BCĐ ngày 08/9/2023 của Ban Chỉ đạo 389 huyện thành lập đoàn Kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết trung thu năm 2023; Công văn số 566/UBND-KTHT ngày 13/4/2023 của UBND huyện về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023.

không bị hoang mang, gây ảnh hưởng đến mặt bằng giá cả thị trường và đời sống của Nhân dân trên địa bàn.

2. Việc tuân thủ pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm năm 2023

2.1. Tình hình tuân thủ pháp luật về lao động việc làm

Chỉ đạo phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/06/2022 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng. Tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng lao động tại các nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh, siêu thị; đặc biệt là việc sử dụng lao động là trẻ em chưa đủ tuổi lao động trên địa bàn để có biện pháp xử lý kịp thời. Hướng dẫn, trao đổi trực tiếp đối với đơn vị, cá nhân sử dụng người lao động phải đảm bảo đúng theo quy định của Luật Lao động.

2.2. Tình hình tuân thủ pháp luật về giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu

Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng thiết yếu, nhất là đối với các nguyên, nhiên, vật liệu hàng hóa thiết yếu là đầu vào cho sản xuất, vật tư y tế phòng dịch, sản phẩm nông nghiệp, giá phân bón, cước vận tải... tiếp tục thực hiện và báo cáo kịp thời theo quy định tại Thông tư 116/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ báo cáo giá thị trường. Tăng cường triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá tại các cơ sở kinh doanh bắt buộc phải thực hiện kê khai, niêm yết giá trên địa bàn. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan lồng ghép trong các kế hoạch, chương trình kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá.

Chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng theo dõi đánh giá nguồn cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân như lương thực, thực phẩm, hàng nông sản, nhiên liệu ... kịp thời tham mưu, đề xuất các biện pháp đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến. Chủ động, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh xăng dầu để kịp thời báo cáo Sở Công thương giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Chủ trì và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vệ sinh an toàn thực phẩm (gọi tắt là Ban chỉ đạo 389).

3. Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực về giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; về lao động việc làm.

Chỉ đạo phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông; các tổ chức đoàn thể; UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền các đơn hàng tuyển dụng

lao động trong và ngoài nước, tạo điều kiện để các danh nghiệp, công ty tiếp cận tuyển dụng lao động.

Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan: Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm y tế, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền thông, Đội Quản lý thị trường số 4, Chi cục Thuế khu vực Sìn Hồ, Phong Thổ; UBND các xã, phường để kiểm soát chặt chẽ về giá cả các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn. Qua đó, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về giá.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực về giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; về lao động việc làm.

- Chỉ đạo phòng Lao động Thương binh và Xã hội thường xuyên phối hợp cùng các cơ quan liên quan kiểm tra, theo dõi việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động việc làm.

- Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người có công, người nghèo, người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng khác theo quy định. Tổng kinh phí trên 13.276 tỷ.

Thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện cho 1.260/1.260 chỉ tiêu, đạt 100% kế hoạch; tuyên truyền tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 5.500 lượt lao động trên địa bàn. Kết quả có 100 lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài, 82 lao động đi học và làm việc tại tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam, trên 1.200 người đi làm công ty, doanh nghiệp trong nước, số tự tạo việc làm mới tại địa phương trên 400 người. Giải quyết việc làm thông qua vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 174 lao động với số tiền 9,943 tỷ đồng). Phòng chống các tệ nạn xã hội; Triển khai thực hiện tuyên truyền vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện tại Trung tâm điều trị cai nghiện được 24/15 người, đạt 160% kế hoạch giao.

Chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng thường xuyên phối hợp cùng các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác kiểm tra, theo dõi. Lĩnh vực công thương quản lý 1351 cơ sở (trong đó cơ sở sản xuất, chế biến là 936 cơ sở; kinh doanh thực phẩm, giải khát là 390 cơ sở): trong đó kiểm tra, giám sát 111 lượt cơ sở và hướng dẫn 22 đơn vị sản xuất, kinh doanh tự xác nhận kiến thức VSATTP và ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực công thương quản lý. Trong năm 2023 Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Phong thổ đã thành lập 02 đoàn kiểm tra liên ngành trong dịp Tết nguyên đán, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”, Tết Trung thu. Tổng số lượt cơ sở được kiểm tra liên ngành 111 cơ sở, trong đó: xử lý vi phạm hành chính 17 cơ sở tổng số tiền xử phạt 103.750.000 đồng; giá trị hàng hóa vi phạm 11.830.000 đồng; Phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTP tỉnh kiểm tra các xã gồm (Mường So và thị trấn). Tổng số cơ sở kiểm tra 10 cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa trong đó Xử

lý vi phạm 02 cơ sở gồm 1 cơ sở bánh mỳ, 1 cơ sở sản xuất bún phở. Nhắc nhở một số cơ sở hoàn thiện các thủ tục còn thiếu.

Tình hình hàng hóa thị trường trên địa bàn huyện Phong Thổ nhìn chung tương đối ổn định. Các mặt hàng đa dạng phong phú, đảm bảo số lượng, chất lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn huyện.

5. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện.

5.1. Thuận lợi

Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách theo quy định; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chính sách hỗ trợ về giá; lao động việc làm đến các tổ chức, cá nhân, các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, người lao động biết đến chính sách; công tác phối hợp được thực hiện thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ.

Lực lượng lao động trên địa bàn huyện có trình độ chuyên môn, tay nghề cao phù hợp đáp ứng nguồn lực lao động của địa phương. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, nâng cao trách nhiệm của chủ sử dụng lao động về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với người lao động về lĩnh lao động, việc làm.

5.2. Khó khăn

Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác triển khai thực hiện thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; về lĩnh vực lao động, việc làm chưa được thường xuyên và quyết liệt.

Nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, chưa chủ động trong việc học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp tìm kiếm việc làm, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa thực sự phấn đấu vươn lên; công tác giới thiệu việc làm cho người lao động cũng còn gặp nhiều khó khăn; phần lớn lao động sau học nghề thiếu vốn, tư liệu, đất canh tác để đầu tư mô hình kinh tế tạo việc làm.

5.3. Nguyên nhân

Công tác kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền chính sách có lúc, có việc còn chậm; một số người dân chưa nhận thức đúng các quy định của pháp luật về giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu cũng như chính sách về lao động việc làm nên đã có phần ảnh hưởng đến kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm.

PHẦN THỨ BA ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật nói chung

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật, từ đó kịp thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như chấn chỉnh những sai phạm xảy ra do không thực hiện theo dõi thi hành pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động theo dõi thi hành pháp luật.

Đổi mới về cơ chế phối hợp trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật; gắn trách nhiệm của cá nhân Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường trong việc thực hiện theo dõi thi hành pháp luật.

Đề nghị Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ công chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

2. Về các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm

Tăng cường lồng ghép công tác truyền thông, tư vấn, hướng nghiệp dạy nghề để thu hút, nâng cao hơn nữa về số lượng, chất lượng lao động; tạo nhiều việc làm mới cho người lao động sau đào tạo.

Thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý Nhà nước cho đội ngũ làm công tác quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và quản lý Nhà nước về lao động việc làm.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Phong Thổ./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Lưu VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Thị Hồng Sim

